



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ โทร.8-0229 โทรสาร 8-0208

ที่ ศธ 0512.3.วช./00631

วันที่ ๗ เมษายน 2552

เรื่อง การไปปฏิบัติการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

เรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/สถาบัน/สำนักวิชา

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานเรื่องการให้ข้าราชการไปปฏิบัติการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดวันสุดท้ายในการให้คณาจารย์ยื่นแบบเสนอขอไปปฏิบัติการณ์ฯ ล่วงหน้าก่อนไปปฏิบัติการณ์ฯ ปีละ 2 ครั้ง สำหรับการไปปฏิบัติการณ์ฯ ประจำภาคการศึกษาดั้นและภาคการศึกษาปลาย ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น เนื่องจากมีคณาจารย์ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการแต่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ที่เปลี่ยนสถานภาพ ซึ่งได้ปฏิบัติการณ์ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาอันประสงฆ์จะเสนอขอไปปฏิบัติการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ในการนี้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการนโยบายบุคลากรในการประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 17 มีนาคม 2552 พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว แต่เพื่อให้คณาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเสนอขอไปปฏิบัติการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการได้ จึงให้นำระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติการณ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ใช้ระเบียบดังกล่าวนี้กับบุคลากรสายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการณ์ฯ ใหม่ ทั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริณา ศรีวิชัย) ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 เพื่อทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งบุคลากรสายวิชาการเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ กำหนดการยื่นแบบเสนอขอไปปฏิบัติการณ์ฯ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ สำนักบริหารวิชาการ : กิจกรรมวิชาการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายงานบริหารทุนวิชาการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ โทร.80204 , 80229

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ดิงศภัทย์)

รองอธิการบดี